

Viết tiếp truyền thống "Thóc thừa cân, quân vượt mức"

Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã huy động cao nhất sức người, sức của chi viện cho tiền tuyến với tinh thần "Thóc thừa cân, quân vượt mức", góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Viết tiếp truyền thống quê hương, thế hệ thanh niên Thái Bình hôm nay hãy hái lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của thế kỷ XX, nhất là trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, Thái Bình đã động viên hơn 20 vạn thanh niên lên đường tòng quân, hơn 34.000 thanh niên xung phong, tình nguyện vào phục vụ trên các chiến trường (là tính có số người chiến đấu, phục vụ chiến đấu đồng nhất miền Bắc so với tổng dân số của tỉnh lúc bấy giờ). Khẩu hiệu "Thóc thừa cân, quân vượt mức" không chỉ là niềm tự hào của người Thái Bình mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết của cả dân tộc, dám đánh, quyết đánh và quyết thắng mọi kẻ thù xâm lược. Nối tiếp truyền thống vẻ vang đó, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm chỉ tiêu và chất lượng.



Thanh niên huyện Hưng Hà hái tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025.

Quán triệt, nắm vững chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới, trọng tâm là nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm, Bộ CHQS tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng NVQS tỉnh các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo hội đồng NVQS 8 huyện, thành phố và các địa phương chủ động thực hiện chặt chẽ ngay các khâu trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Theo từng năm, cấp ủy, chính quyền các cấp và hội đồng NVQS các địa phương đã tích lũy được những kinh nghiệm tuyển chọn hết sức cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn cả là nhận thức, trách nhiệm của thanh niên và gia đình có thanh niên trong độ tuổi đã được nâng cao, thông qua công tác phối hợp tuyên truyền, vận động giữa Bộ CHQS tỉnh với các ngành trong binh chủng tu dưỡng; cùng với đó là cơ chế đãi ngộ của Đảng, Nhà nước, quân đội, nhất là của tỉnh và của từng địa phương đã động viên, khuyến khích thanh niên hái lên đường thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Vì vậy hàng năm, Thái Bình luôn hoàn thành nhiệm vụ giao quân, trong đó năm 2024 đã giao 2.752 tân binh.

Đại tá Vũ Văn Định, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Năm 2025, Thái Bình được giao tuyển chọn 2.750 thanh niên thực hiện NVQS, 333 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Qua khám tuyển, 8/8 huyện, thành phố đều vượt chỉ tiêu được giao, trong đó Quỳnh Phụ đạt 210,6%, Hưng Hà đạt 151%, Thái Thụy đạt 145,6%.

Năm nay, tỷ lệ thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ tăng; nhiều gia đình cả hai anh em cùng tham gia NVQS như anh em sinh đôi Phạm Văn Phụng và Phạm Văn Hùng, thôn Bùi Việt, xã Duyên Hải (Hưng Hà). Phạm Văn Phụng chia sẻ: Sau khi học xong THPT, hai anh em đã đi làm ở công ty giày da với mức lương gần 8 triệu đồng/tháng. Khi có giấy gọi khám tuyển NVQS năm 2025, cả hai động viên nhau đi khám tuyển, nếu đủ điều kiện chúng tôi sẵn sàng nhập ngũ. Chị Mai Thị Mơ, Bí thư Đoàn Thanh niên kiểm tra Chính trị viên phó Ban CHQS xã Thụy Quỳnh (Thái Thụy) cho biết: Qua các bước tuyển chọn, xã Thụy Quỳnh có 33 thanh niên đủ điều kiện tham gia khám tuyển tại huyện, có 5 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Với tinh thần tích cực của thanh niên, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chắc chắn địa phương sẽ hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2025.

TIẾN DAT

ĐẢNG BỘ XÃ AN TRÀNG Xứng danh lá cờ đầu

Từ một xã thuần nông, điều kiện phát triển kinh tế không thuận lợi song với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Tràng (Quỳnh Phụ) đã phát huy nội lực, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh, bút phá vươn lên.

An Tràng là xã nhỏ, có 4 thôn với khoảng 1.800 hộ và trên 5.800 nhân khẩu. Trước năm 2015, tốc độ phát triển kinh tế của xã luôn ở tốp cuối huyện. Nhiều cái "chậm", cái "không" duy trì hết năm này qua năm khác: Kinh tế chậm phát triển; cơ sở vật chất, đường, trường, trạm không thay đổi... Ngoài trồng lúa, người dân chưa mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thu nhập bình quân đầu người rất thấp, khoảng 30 triệu đồng/năm; đường làng ngõ hẹp, các trường thiếu phòng học, phải học ở nhiều điểm lẻ... Có thời điểm tỷ lệ hộ nghèo của xã lên đến 4%.

Quyết tâm thoát khỏi vùng trũng, bước vào nhiệm kỳ 2015 - 2020, địa phương tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý. Ông Nguyễn Chí Thân, Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ: Từ những tồn tại, hạn chế được nêu ra, cán bộ chủ chốt địa phương xác định muốn đưa kinh tế phát triển phải đổi mới cách thức làm việc. Theo đó, quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân; bám sát các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cùng với phân công nhiệm vụ là tăng cường kiểm tra, giám sát. Các chủ trương đều được đưa ra thảo luận dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể. Cá nhân người đứng đầu nếu cao tình thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời, lắng nghe ý kiến tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể, công chức chuyên

môn; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân, để ra chủ trương có tính khả thi. Hiện An Tràng đang triển khai 13 mô hình hoạt động hiệu quả trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị... Đặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới, sau khi về đích nông thôn mới năm 2015, cấp ủy, chính quyền cùng toàn thể nhân dân trong xã tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để đầu tư, nâng cấp các tiêu chí; tổ chức tiếp nhận 867,8 tấn xi măng, xây dựng hơn 1,5km đường nhánh cấp 1, xây dựng 1,2km kênh giao thông trục thôn, hơn 2,4km đường giao thông nội đồng, hơn 2,3km đường giao thông trục thôn, hơn 2,4km đường nhánh cấp 1, xây dựng 1,2km kênh mương. Phong trào hiến đất mở rộng đường được người dân tham gia rất tích cực. Tuyên dương 687 gia đình, toàn xã có 334 hộ tự nguyện hiến thuổng góp 15.123m² đất ở và đất nông nghiệp để mở đường giá trị trên 17 tỷ đồng. Nhờ quy hoạch được khu dân cư thu về hàng chục tỷ đồng, địa phương nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm non với kinh phí trên 5 tỷ đồng, xóa bỏ các điểm trường, lán lè. Trường Tiểu



Công ty Cổ phần May HNF, thôn Thượng, xã An Tràng (Quỳnh Phụ) tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động địa phương.

NGUYỄN CƯỜNG

VŨ THƯ Phấn đấu khởi công 68 nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trước ngày 31/1/2025

Chiều ngày 13/12, Ban Chỉ đạo thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xóa nhà tạm, nhà ở dột nát giai đoạn 2024 - 2025 trên địa bàn huyện.

Huyện Vũ Thư có 68 nhà của hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà tạm, nhà dột nát đăng ký xây mới, sửa chữa và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 6/11/2024, trong đó xây mới 44 nhà, sửa chữa 24 nhà. Dự kiến kinh phí xây mới nhà ở có diện tích khoảng 30m² là 150 triệu đồng/nhà, sửa chữa là 75 triệu đồng/nhà. Về kinh phí: hỗ trợ 100 triệu đồng/nhà đối với hộ xây dựng mới nhà ở; hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà đối với hộ sửa chữa nhà ở. Huyện phấn đấu khởi công 100% nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 31/1/2025.

ĐÀO QUYÊN

Khánh thành nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn ở Đông Hưng

Sáng ngày 13/12, Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng phối hợp với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức lễ khánh thành nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Hoa - hộ có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Ất Quốc, xã Phong Dương Tiến và gia đình ông Nguyễn Hữu Ủy - thương binh 3/4 ở thôn Phan Thanh, xã Nguyễn Xá. Tại lễ khánh thành, đại diện Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng và Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã trao kinh phí hỗ trợ 80 triệu đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Hoa và ông Nguyễn Hữu Ủy. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ cộng với sự trợ giúp của con em, họ hàng, gia đình bà Nguyễn Thị Hoa và ông Nguyễn Hữu Ủy đã xây dựng căn nhà khang trang, bảo đảm theo tiêu chí 3 cứng: mái cứng, tường cứng và nền cứng.

MINH HƯƠNG

ĐÔNG PHƯƠNG Chung sức phục dựng đình Lưu

Nhằm ngày trung tâm thôn Trung, xã Đông Phương (Đông Hưng) là di tích lịch sử văn hóa quốc gia đình Lưu, nơi thờ Nam Hải Đại Vương - người có công giúp dân trị thủy, khai khẩn và phát triển làng xã. Trải qua một trận hỏa hoạn, ngôi đình cổ đã bị thiêu rụi. Để phục dựng và phát huy giá trị của di tích, chính quyền và nhân dân xã Đông Phương đã dốc tâm huyết, góp công, góp của xây dựng lại ngôi đình với tầm nhiệm "Tác nhân thời, lưu vạn đại", góp phần gìn giữ giá trị lịch sử văn hóa tại địa phương.

Đến giờ bà Nguyễn Thị Thu, thôn Trung vẫn nhớ như in buổi sáng ngày 27/11/2017 xảy ra vụ hỏa hoạn, lửa bốc lên ngùn ngụt. Dân làng người mang xô, người mang chậu tham gia dập lửa, người bồng hoàng, rồi nước mắt khi ngôi đình có hàng trăm năm tuổi bị thiêu rụi ngay trước mắt. Bà Thu chia sẻ: Tôi sinh ra tại xã Đông Sơn, về làm dâu xã Đông Phương gần 45 năm; từ thuở thơ ấu tôi đã được nghe ông bà kể về đình Lưu

- ngôi đình cổ nổi tiếng linh thiêng, có kiến trúc chạm gỗ độc đáo, cột bằng gỗ lim to 2 người ôm, cây bành phía sau đình sum suê nhưng chưa bao giờ ra quả. Nhìn ngôi đình cháy rụi, nhiều di vật có trở thành tàn tích dân làng chúng tôi đau xót lắm. 5 năm sau khi đình cháy, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ xây lại được đình như các cụ thời xưa vì kinh phí lớn, toàn bộ sắc phong, kỷ vật đều cháy hết rồi. Sau khi xã kêu gọi, vận động nhân dân đóng góp xây dựng lại đình, chúng tôi hưởng ứng ngay, người góp của, người góp công, bà con phấn khởi lắm. Ngày đình Lưu khánh thành, dân làng vui mừng, hạnh phúc, từ giờ chúng tôi có nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Vẫn trên nền xưa móng cũ, nhìn ngôi đình đã gần liền với đời sống sinh hoạt hàng trăm năm qua trong điện mạo mới được xây dựng theo lối kiến trúc cổ hình chữ nhị với 5 gian đại bái và 3 gian hậu cung, tổng diện tích 170m². Điểm nhấn nổi bật của đình là kiến trúc

được Viện Thông tin khoa học xã hội - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam cho phép sao chép khởi phôi lại 3 bộ sắc phong thời vua Lê "Đô Thiên Minh Khống", vua Gia Long "Khải Định" "Thượng Đẳng Thần" và quyển "Thần tích ngọc phả". Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Phương đã đồng lòng phát tâm công đức phục dựng ngôi đình. Trải qua gần 1 năm xây dựng, nhân dân dốc tâm dốc sức, ngôi đình

mới được khánh thành vào cuối năm 2023 với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng. Đây là nguồn kinh phí xã hội hóa do nhân dân địa phương đóng góp, con em xa quê ủng hộ. Đình Lưu vẫn là niềm tự hào, là điểm tựa tinh thần của người dân Đông Phương.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Đông Phương đã tập trung triển khai các giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu



Đình Lưu được phục dựng theo kiến trúc cổ bằng gỗ trên nền móng xưa cũ.

HÀ TUYẾT